



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

■ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ : สร้างสำนักงานที่มีคุณธรรมต่อต้านการทุจริต

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายและหน่วยนับ	งบประมาณ	แผน/ผล	ผล/ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ผลการดำเนินการ
						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. พัฒนาระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน	ในแต่ละปีต้องไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ	1. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงาน (โดยให้ความสำคัญประเด็นการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมด้วย)	4 ครั้ง/ปี	-	แผน ผล	1 1	1 1	1 1	1 1	มีการรายงานผลให้สำนักงานการตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน และยังมีข้อตรวจพบเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตในสำนักงานสภาฯ
2. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน	ทุจริตภายในของสำนักงานสภาฯ เกิดขึ้น	2. ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน (โดยให้ความสำคัญประเด็นการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมด้วย)	4 ครั้ง/ปี	-	แผน ผล	1 1	1 1	1 1	1 1	มีการรายงานผลให้สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นรายไตรมาส และยังมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตในสำนักงานสภาฯ
3. พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต (Voice of Customer) ให้มีประสิทธิภาพ		3. จัดให้มีช่องทางหรือระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์	1 ช่องทาง/ระบบ	-	แผน ผล	1 1	- -	- -	- -	ใช้ VOC ร่วมกับของมหาวิทยาลัย และเพิ่มช่องทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานสภาฯ
4. สร้างจิตสำนึกที่ดี โดยการปลูกฝังบุคลากรให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล และพร้อมต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร		4. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	4 โครงการ-กิจกรรม/ปี	5,000 บาท	แผน ผล	1 -	1 -	1 -	1 2	1. ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 บุคลากรของสำนักงานสภาฯ ได้เดินทางไปถวายเทียนเข้าพรรษาพร้อมกัน ณ วัดเวฬุวัน ต. ยางเน็ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ และร่วมรับฟังธรรมเทศนาจากพระครูสิริปริยัตยาภิรัต ฐิตวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ในหัวข้อเรื่อง การทำทานและการเสียสละ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้บุคลากรของสำนักงานสภาฯ และร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนที่ดี ใช้งบประมาณ 1,300 บาท โดยไม่มีปัญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ 2. สำนักงานสภาฯ ได้จัดทำโครงการ “มือเที่ยงนี้... พี่เลี้ยงน้อง” สำหรับ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายและหน่วยนับ	งบประมาณ	แผน/ผล	ผล/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ผลการดำเนินการ
						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
										นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือใน พระราชานุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วม นำเครื่องอุปโภค บริโภค บริจาคให้แก่ นักเรียนที่พักอาศัยอยู่ภายในโรงเรียนด้วย เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิด แก่บุคลากรภายในสำนักงานสภา อย่างต่อเนื่อง ใช้งบประมาณ 4,000 บาท โดยไม่มีปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
		5. ทบทวนประกาศเจตนารมณ์ใน การต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน	1 ครั้ง	-	แผน ผล	1 1	- -	- -	- -	หัวหน้าสำนักงานสภา ได้ประชุม ทบทวนเจตนารมณ์ในการต่อต้านการ ทุจริตของสำนักงาน เมื่อต้น ปีงบประมาณ
		6. ออกนโยบาย ON GIFT PPLICY	1 ครั้ง	-	แผน ผล	1 1	- -	- -	- -	หัวหน้าสำนักงานสภา ได้ออกนโยบาย ON GIFT PPLICY ของสำนักงานสภา และเผยแพร่ให้แก่บุคลากรและ สาธารณะทราบแล้ว
		7. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประมวล จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกัน/ปราบปรามการทุจริตแก่ บุคลากร (ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน)	4 ครั้ง	-	แผน ผล	1 1	1 1	1 1	1 1	มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประมวล จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกัน/ปราบปรามการทุจริตแก่ บุคลากร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ทุก เดือน